



# 23 ตุลาคม

# วันปิยมหาราช

ชุดที่ 53 ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2555

www.ntbcoop.com



## สหกรณ์นครนันท

มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th

### ด่วน “จอมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง” อัตราดอกเบี้ย 5% เริ่ม 5 พ.ย. - 30 ธ.ค. 55

### โปรตราบ 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 55 สหกรณ์ฯ หยอดให้บริกรม เพื่อจัดทำงบดุลสิ้นปี

### ที่นี่ ที่สมาชิกไม่ได้ก่อ ใครรับผิดชอบ

อ่านหน้า 6

### สารบัญ

บขรบรรณารักษ์	1
ประธานแถลง	2
คุยกับผู้จัดการ	3
ถามมา ตอบไป	3
รายงานจากห้องประชุม	4
ชุดคุย คุยระเบียบ	5
ติดตามหนี้สิน หนี้ประนอบได้	6
มอบบำนาญและชมรมผู้สูงอายุ	7
สหกรณ์ฯ ปรีกสนัน	8
เสียหายจากมันกู๊	9
ข่าวจากสมาคมคณาปนกิจฯ	10
ข่าวประชาสัมพันธ์	12
กิจกรรมสหกรณ์ฯ	16

### สวัสดิศรัับ สมาชิกทุกท่าน

เมื่อวันที่ 6 และ 7 ตุลาคม 2555 สหกรณ์ฯ มีโอกาสจัดงานมุทิตาให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและเออร์สรีไทร์จำนวน 296 ราย และได้มอบเช็คเงินสดมูลค่าตามจำนวนอายุการเป็นสมาชิกรวมกันเป็นเงินถึง 2,505,000 บาท เงินสวัสดิการนี้สมาชิกต้องได้รับทุกคนจากสหกรณ์ฯ เมื่อเกษียณอายุราชการหรือลาออกก่อนกำหนดครบโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ และกรรมการทุกท่านยินดีที่จะดำเนินการให้ด้วยความเต็มใจครับ

สำหรับในวันที่ 5 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2555 สหกรณ์ฯ มีโครงการออมใหม่อีกครั้งสำหรับสมาชิกทุกท่าน อัตราดอกเบี้ยสูง 5% เหมือนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อ่านรายละเอียดในคอลัมน์ประธานแถลง และคอลัมน์คุยกับผู้จัดการครับ

มีเรื่องที่ยากบอกกล่าวสมาชิกให้ทราบ 2 เรื่อง คือ **เรื่องแรก** สมาชิกท่านใดที่มีปัญหาการเงินขอให้ติดต่อพูดคุยกับสหกรณ์ฯ เสียแต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้



### บรรณารักษ์

คณะที่ ๖๓๗/๖๓๗ ๐๐๐ ๗๐๐ ๐๐๐๘

เรียบร้อย **เรื่องที่สอง** ทุกวันนี้ข่าวสารและการสื่อสารรวดเร็วมากในหลายรูปแบบถ้าผู้รับข่าวสารไม่พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบไม่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเหตุและผลตามหลักฐานจริงที่ปรากฏอาจทำให้หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอาจตัดสินใจด้วยความผิดพลาดได้ครับ สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ทุกเรื่องสามารถตรวจสอบและสอบถามหาความจริงได้ เพราะสหกรณ์ฯ ดำเนินงานบนพื้นฐานของ **ความมั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ** ครับ

เก็บตกจากงานวันมุทิตา... ๒๕๕๕ ที่ได้เชิญ **ท่านดิลก พัฒน์วิชัยโชติ** อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นวิทยากรสมาชิกฟังพอใจมาก ท่านได้บอกกล่าวในสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำหลังเกษียณ บอกในสิ่งที่ต้องเตรียมตัว เตรียมใจและเตรียมตายไว้โดยไม่ประมาท ถ้าผู้ใดนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างแน่นอนครับ...

สวัสดิ



## ประธานแถลง

บัณฑิตย์ กองกุล 087-094-5203

**พบกันอีกครั้งนะครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์บุรี จำกัด** สำหรับเดือนตุลาคมคงเป็นเดือนสุดท้ายของปี 2555 ที่คณะกรรมการชุดที่ 53 ได้เข้ามาบริหารงานของสหกรณ์ฯ และต้องทำหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ณ ขณะนี้ เมื่อสิ้นเดือนกันยายนเรามีกำไรสุทธิ 138.9 ล้านบาท ส่วนการประชุมใหญ่ และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ นั้น คาดว่าคงจะดำเนินการได้ประมาณเดือนธันวาคม 2555 สำหรับตัวเลขเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจะทราบได้ต้องรอให้สิ้นเดือนตุลาคมไปก่อน เพราะการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนมีปัจจัยเกี่ยวข้องอยู่ 2 ประการ ประการแรกคือกำไรสุทธิ ซึ่งเราประมาณการไว้ที่ 145-150 ล้านบาท ประการที่สองการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจากความเสียหายที่เกิดจากการลงทุนในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้ง 2 ส่วน จะมีผลต่อการจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ยืนยันว่าจะดูแลตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก ในส่วนของการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกชุดใหม่ ทางสหกรณ์ฯ จะดำเนินการหลังจากที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ไปแล้ว ดังนั้นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในปีนี้ ผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบันเป็นผู้ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนชุดที่จะเลือกใหม่ก็จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป

เมื่อวันที่ 6 และ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้จัดงานมุทิตาคารวะให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และเออร์สตีร์ไทร์ มีการบรรยายให้แนวทางการใช้ชีวิตหลังจากเกษียณอายุโดย **ท่านติลก พัฒน์วิชัยโชติ** อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีการมอบเช็คเงินสดให้กับสมาชิกมูลค่าตามจำนวนอายุการเป็นสมาชิก หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ผูกพัน และประทับใจ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะจัดงานในลักษณะนี้ทุกปี

**ท่านสมาชิกครับ** เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา มีการประชุมได้ยื่นใบลาออกอีก 1 ท่าน โดยให้เหตุผลการลาออกว่าจะต้องใช้เวลาในการไปแก้ไขคุณสมบัติ ณ วันนี้มีการประชุมลาออกไปแล้วทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งทุกคนที่ลาออก

ต่างก็มีเหตุผลและความจำเป็นต่างๆ แต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่ากรรมการชุดปัจจุบันไปบีบบังคับให้ลาออก นอกจากนี้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก็ได้ให้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ฯ (สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี) สามารถปลดกรรมการออกจากตำแหน่งได้ เมื่อกรรมการท่านนั้นมีส่วนทำให้สหกรณ์ฯเสียหาย ซึ่งกรรมการที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ปลดออกจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสหกรณ์ตลอดไป นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กรรมการสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องลาออก สำหรับกรรมการที่เหลืออีก 8 ท่าน ก็คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพราะมีจำนวนเพียงพอที่จะดำเนินการประชุมพิจารณาตัดสินใจและอนุมัติเรื่องต่างๆ ในสหกรณ์ฯ ได้

สมาชิกสหกรณ์ฯ ครับ สืบเนื่องจากการที่สหกรณ์ฯ มีโครงการเดือนแห่งการออมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และมีสมาชิกมาฝากเงินกับสหกรณ์ฯ **จำนวน 208 ล้านบาท** ผมได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิกหลายท่านโดยเฉพาะสมาชิกที่เกษียณและเออร์สตีร์ไทร์อยากให้สหกรณ์ฯ เปิดโครงการออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงอีกครั้งหนึ่ง ผมและคณะกรรมการก็เห็นด้วย ดังนั้น สหกรณ์ฯ จะเปิดโครงการอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ชื่อโครงการว่า **“ออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง” อัตราดอกเบี้ยยังคงสูงเหมือนกับเดือนกรกฎาคม คือ 5% และเฉลี่ยตลอดปี 4.5 %** โครงการจะเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกทุกท่านตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน-30 ธันวาคม 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านเข้าร่วมโครงการตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ขณะนี้ สำหรับในเดือนตุลาคมนี้ สหกรณ์ฯ จะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2555 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายจัดการได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับทางการเงินและบัญชีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบดุลต่อไป สมาชิกที่มีกิจกรรมต่างๆ กับสหกรณ์ฯ โปรดรับทราบและปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกัน

**สุดท้ายนี้ผมว่าพวกเรา ทุกคนคงโชคดี** เพราะในปีนี้น้องน้ำคงไม่มาเยี่ยมเยือนพวกเราเหมือนเช่นปีที่ที่ผ่านมา ท่านคงได้พักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า

สวัสดิ์ศรีครับ

**สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน** เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีบัญชีสหกรณ์ฯ ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ในการเปลี่ยนแปลงการบัญชีของสหกรณ์ฯ ซึ่งก็หมายถึงใกล้วันประชุมใหญ่สามัญประจำปีและวันจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิก โปรดรอกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจะกำหนดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

โครงการเงินออมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจสมาชิกเราหลายๆ ท่านให้ความสนใจกันมากและคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้จัด **“โครงการออมทรัพย์รับดอกเบี๋ยสูง” ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน -30 ธันวาคม 2555** โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกจะได้รับเช่นเดียวกับโครงการเดือนแห่งการออมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งสมาชิกมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดถึง 5% ต่อปี นับว่าเป็นข่าวดีแก่สมาชิกที่สนใจนำเงินมาฝากเพื่อรับดอกเบี๋ยสูง ซึ่งในช่วงเวลาปัจจุบันยังไม่มีธนาคารใดให้ผลตอบแทนในเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากเท่าสหกรณ์ฯของเรา คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการจะได้นำเงินฝากของสมาชิกเรามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สมาชิกเราได้ประโยชน์ สหกรณ์ฯเราก็ดำเนินการบริหารต่อไปด้วยเพื่อให้เกิดผลกำไรมากๆ ซึ่งมีผลถึงเงินปันผลของมวลสมาชิกเรา **WIN WIN** ทั้งสองฝ่าย

นโยบายของคณะกรรมการดำเนินการให้ลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆลง ทางฝ่ายจัดการก็รับนโยบายมาเพื่อสนองตอบมีการลดการใช้พลังงานในส่วนที่ไม่จำเป็น ลดงานด้านเอกสารและ



**คุยกับผู้จัดการ**  
**มานัส บรรจงใหม่**  
 081-456-2837  
 รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นครนทร์ จำกัด

โครงการโอนเงินกู้เข้าบัญชีสมาชิกจะทำให้สมาชิกไม่ต้องเดินทางมารับเงินกู้ที่สหกรณ์ฯ ถ้าเอกสารการกู้สมบูรณ์คณะกรรมการอนุมัติเงินกู้ ทางฝ่ายจัดการก็จะดำเนินการโอนเงินกู้เข้าบัญชีสมาชิกตามที่แจ้งมา นับว่าเป็นการสะดวกแก่สมาชิกอีกทางหนึ่ง

ในเรื่อง **BILL PAYMENT** ก็เพิ่มช่องทางให้ความสะดวกแก่สมาชิกที่ทำการโอนชำระหนี้เงินกู้ ช้อหุ้น หรือแม้แต่ทำการฝากเงินเข้าบัญชีของสมาชิก ซึ่งเมื่อสมาชิกใช้แบบฟอร์มตามที่สหกรณ์ฯกำหนดก็สามารถทำธุรกรรมกับทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้เลยโดยไม่ต้องทำการ **FAX** ไปโอนหรือสลิปมาให้ยังสหกรณ์ฯทำให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์ฯ ก็ไม่ต้องทำการตรวจสอบยอดเงินโอนที่สมาชิกทำการโอนเงินจากธนาคารแล้วไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ฯทราบ ซึ่งยังมีเงินทบทั้งอยู่ทุกสัปดาห์ นับว่ามากพอที่จะทำให้สมาชิกเสียผลประโยชน์ ซึ่งโครงการโอนเงินกู้ของสมาชิกเข้าบัญชีและ **BILL PAYMENT** จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

สวัสดิ์ **BYE BYE**

**ถามมา ตอบไป**  
 ไพฑูรย์ ปิ่นมังกร 081-3359603

**สวัสดิ์ศรีรับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนทร์ จำกัด ทุกท่าน** เนื่องด้วยสมาชิกมีข้อสงสัยในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนั้น ผมขอตอบให้ทราบดังนี้ครับ

**ถาม** เกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกับบุคคลอื่น หากต้องการขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ จะทำอย่างไร?

**ตอบ** สมาชิกจะขอกู้เงินได้ให้เตรียมเอกสารตามคำขอกู้มาให้ครบ และมายื่นขอกู้โดยใช้หลักประกันที่ดินที่สมาชิกมีชื่อร่วม กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมประสงค์จะให้นำหลักทรัพย์มาจำนองทั้งหมดให้ทำหนังสือยินยอมจำนองร่วมในกรณีที่ต้องการให้จำนองเฉพาะส่วนของสมาชิกผู้ขอกู้จะต้องแจ้งว่าจำนองเฉพาะส่วนของผู้กู้ แต่ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะอนุมัติตามราคาประเมินที่ดิน และคิดตามส่วนในการขอกู้เฉพาะส่วนของสมาชิกเท่านั้น

สวัสดิ์ศรีรับ



## รายงาน

### ปากห้องประชุม

วันชัย ศรีเพ็ง 089-914-7567

#### สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกทุกท่าน

กระผมขอสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2555 ดังนี้

• สมาชิกเข้าใหม่ประจำเดือนกันยายน 2555 จำนวน 32 ราย แยกรายละเอียดดังนี้

1. สมาชิกโรงเรียนรัฐบาล จำนวน 11 ราย
2. สมาชิกโรงเรียนเอกชน จำนวน 10 ราย
3. สมาชิกสมทบ จำนวน 8 ราย
4. พนักงานราชการอัตราจ้าง จำนวน 3 ราย

• ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ จำนวน 11,498 ราย

• สมาชิกสมทบ จำนวน 1,416 ราย

สมาชิกขอรับเงินสวัสดิ์การประสบอุบัติเหตุจำนวน 6 ราย ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบรายละเอียด คือ

1. นางยุพยงค์ ไชยพันธ์ สังกัดบ้านาญเขต 1 อำเภอเมือง ประสบอุบัติเหตุล้ม ช้อเท้าแพลง เส้นเอ็นอักเสบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

2. นางรัชฎาภรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน์ สังกัดโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อำเภอเมือง ประสบอุบัติเหตุล้ม แขนขวาหัก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555

3. นายปฏิพันธ์ พจนพิมล สังกัดโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ อำเภอบางบัวทอง ประสบอุบัติเหตุล้ม หน้าแข้งซ้ายเป็นแผลติดเชื้อ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

4. น.ส.ลัดดา ลิ้มเจริญชาติ สังกัดโรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด ประสบอุบัติเหตุล้มคิ้วขวามีบาดแผลลึกขาดต้องเย็บแผล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

5. นางสุภัทรา วีระวุฒิ สังกัดโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต อำเภอบางกรวย ประสบอุบัติเหตุกระดูกงอกบาดเอ็นข้อเท้าขวาขาด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555

6. จ.ส.อ.พงศกร สุขเล็ก สังกัดโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อำเภอเมือง ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนข้อมือหัก กล้ามเนื้อหลังฉีก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555

#### การจ่ายเงินกู้ประจำเดือนกันยายน 2555

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน 2,372 ราย

**เป็นเงินจำนวน 23,544,900 บาท**

2. เงินกู้สามัญ จำนวน 220 ราย

**เป็นเงินจำนวน 60,194,470.75 บาท**

3. เงินกู้สวัสดิ์การอาชีพเสริม จำนวน 91 ราย

**เป็นเงินจำนวน 18,443,906.75 บาท**

4. เงินกู้กรณีพิเศษเพื่อชำระดอกเบี้ยสูง จำนวน 1 ราย

**เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท**

5. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จำนวน 28 ราย

**เป็นเงินจำนวน 27,672,716.25 บาท**

สวัสดิ์ศรีรับ

#### ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน

ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี  
ที่ดินโฉนดเลขที่ 20471 ตำบลบางบัวทอง  
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง  
เนื้อที่ดิน 107 ตารางวา ราคาประเมิน  
เจ้าพนักงานบังคับคดี 1,605,000 บาท  
ประกาศขายทอดตลาด ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2555,  
8 พฤศจิกายน 2555, 29 พฤศจิกายน 2555,  
20 ธันวาคม 2555

กราบเรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนถบุรี จำกัด ที่เคารพ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา กระทบได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการสหกรณ์ด้วยเหตุผลความจำเป็นส่วนตัว แต่ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการในที่ประชุมรับทราบ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนถึงการประชุมประจำเดือนตุลาคม ในวันที่ 26 ตุลาคม นี้ แต่หากมีการประชุมก่อนและเรื่องถูกบรรจุในวาระ เมื่อที่ประชุมรับทราบ กระทบก็พ้นวาระไป ซึ่งอาจจะกระทบถึงองค์การบริหารส่วนมากเนื่องจากคณะกรรมการที่มีอยู่ยังคงครองตำแหน่งและอีกไม่ถึงสองเดือนก็มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ชุดคู่ขวัญ คู่พระเบี่ยง ที่ผมรักมีคชอบคอสมัครก็คงเป็นครั้งสุดท้ายในคณะกรรมการชุดที่ 53 ต้องกราบขออภัยท่านมวลสมาชิกที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกกระทบมาเป็นตัวแทนทำหน้าที่กรรมการบริหารสหกรณ์ฯ และกระทบมั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และการให้บริการแก่ท่านสมาชิกเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ได้ทำหน้าที่นี้ และงานล่าสุด 3 กันยายน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมลูกเสือชาวบ้าน ค่ายวัดบางระโงก เกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์

เอ... ฉบับสุดท้ายจะนำเรียนเสนอเรื่องใดที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกดี คิดอยู่มากครับ ก็ได้ข้อสรุปใน 2 เรื่อง เรื่องแรก ก็เป็นเรื่องของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ซึ่งจะมีขึ้นในไม่ช้าข้างหน้า ปัจจุบันสหกรณ์ฯของเราเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับที่ว่า กรณีที่สหกรณ์ฯมีสมาชิกเกินกว่า 500 คนให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น สหกรณ์ฯของเราเมื่อผู้แทนสมาชิกปี 2555 จำนวนทั้งสิ้น 495 คน เป็นผู้แทนสมาชิกจากหน่วยต่างๆ คือ บ้านนาญ 112 คน อำเภอเมือง 125 คน อำเภอปากเกร็ด 99 คน อำเภอบางกรวย 34 คน อำเภอบางใหญ่ 33 คน อำเภอบางบัวทอง 62 คน และอำเภอไทรน้อย 30 คน (อัตราส่วนสมาชิก 20 คน มีผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน ในแต่ละหน่วยงาน หากส่วนที่เหลือเกินก็หนึ่งมีผู้แทนสมาชิกเพิ่มได้อีก 1 คน) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้แทนสมาชิกมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินการของสหกรณ์ฯเป็นอย่างมาก อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่จะมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯยังมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณา สหกรณ์ฯจะได้รับประโยชน์มาก เรื่องที่ 2 ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ผมขอเสนอต่อท่านสมาชิกได้รับทราบ คร่าวๆ ดังนี้ครับ

## ชุดคู่ขวัญ คู่พระเบี่ยง

พงษ์ศักดิ์ คงยิ้ม 089-921-4863



1. รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัคร ซึ่งมีได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ฯ
2. พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
3. พิจารณางบดุลจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
4. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ
5. พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
6. พิจารณากำหนดดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ฯอาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
7. อนุมัติแผนงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี
8. พิจารณาแยกสหกรณ์ฯ
9. กำหนดค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี่ยงประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ
10. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
11. รับทราบการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณาและปฏิบัติตามบทวิทหรือหนังสือของนายทะเบียน
13. กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์ฯ คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

**ท้ายที่สุดนี้** กระทบขอกราบขอพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความเมตตา สนับสนุนกระผมด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งผลงานต่างๆ ตั้งแต่ปี 2546 ที่กระทบได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของมวลสมาชิกเข้ามาทำหน้าที่กรรมการสหกรณ์ฯในสมัยแรก จนถึงปัจจุบัน การประพฤติ การปฏิบัติตนในหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ กระทบมุ่งหวังเพียงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกและความมั่นคงขององค์กรเป็นหลัก ซึ่งมีเรื่องต่างๆ มากมายหากมีสิ่งใดที่บกพร่องบ้าง กระทบกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ หากมีสิ่งใดจะให้กระทบได้มีโอกาสช่วยเหลือตอบแทนคุณในความไว้วางใจที่มอบให้ โดยเฉพาะด้านงานสหกรณ์ฯ และงานวิชาการ ก็ยินดีรับขอพิจารณาตัวไว้

ขอกราบขอพระคุณมาอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับ



## ติดตามหนี้สิน หนี้ประนอมได้

ชีวิต ยุ่นสมาน 081-171-2271

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์ จำกัด  
ที่เคารพทุกท่าน ในการติดตามหนี้สินตั้งแต่เดือนธันวาคม  
2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555

1. เดือนสิงหาคม 2555 ติดตามหนี้ได้จำนวน  
2,080,310.25 บาท
2. รวมติดตามหนี้ได้จำนวน 23,710,791.75 บาท  
ลูกหนี้ที่ชำระต่อเนื่องจำนวน 57 ราย ได้เงินชำระหนี้  
มา 289,868.75 บาท ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่จำนวน  
64 ราย ได้รับเงินชำระหนี้มาจำนวน 1,790,441.50 บาท  
สาเหตุของการเป็นหนี้ที่ต้องติดตามฟ้องร้อง เพื่อเรียกเงิน  
คืนให้กับสหกรณ์นั้นมีด้วยกันหลายประการ บางรายเกิด  
จากการที่สมาชิกได้กู้เงินไปประกอบธุรกิจของตัวเอง โดย  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้นเมื่อ  
ประสบผลสำเร็จยืนยงอยู่ได้ด้วยตัวเองก็จะนำเงินมาชำระ  
คืนให้กับสหกรณ์ฯ และนำเงินมาฝากเพื่อรับดอกเบี้ยที่สูง  
กว่าธนาคารของรัฐบาล ธนาคารของเอกชน ดอกผลที่ได้รับ  
ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ แต่ธุรกิจที่ไปทำนั้นกลับไม่เป็นไป  
อย่างที่คิดต้องประสบกับปัญหาการขาดทุน เนื่องจากไม่มี  
ความชำนาญไม่ได้ควบคุมด้วยตนเอง เนื่องจากต้อง  
ปฏิบัติหน้าที่งานประจำเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ดี เงินเดือน  
ที่เหลือจากการหักจากต้นสังกัดก็ต้องส่งให้ลูกศึกษาต่อ  
อาชีพเสริมที่ลงทุนไปก็ประสบกับความล้มเหลวในที่สุด  
หน่วยงานที่หักเงินได้ของผู้กู้ก็ต้องคืนโบะเสร็จเพราะหักเงิน  
ไม่ได้เนื่องจากหนี้เกินรายได้ของเงินเดือน บางรายก็เป็น  
หนี้เพราะความเกรงใจญาติ พี่น้องของตัวเอง เกรงใจ  
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา โดยถูกขอร้องให้เป็นผู้ค้ำประกัน  
หนักขึ้นไปอีกเป็นผู้ให้พร้อมทั้งหลักทรัพย์ของตัวเอง

ใหม่ ๆ ก็ชำระให้ตรงตามเวลาหลังจากห้าหกเดือนไปแล้ว  
ก็เริ่มนำเงินมาคืนให้ช้าลงกว่าที่กำหนดที่เคยให้สัจจะ  
สัญญาไว้และในที่สุดก็บอกให้ร่อนหายเดือนนี้หมุนไม่ทัน  
แล้วก็หายไปเลยโดยไม่รับผิดชอบ โทรศัพท์ไปก็ไม่ยอมรับสาย  
เปลี่ยนชื่อใหม่ติดต่อไม่ได้ทางถามก็ไม่พอใจศาลโกรธไม่  
พูดคุยกัน ในที่สุดก็ต้องฟ้องร้องเป็นคดีความ บางรายที่กู้  
ให้ไปก็คิดว่าเงินเราไม่ได้นำไปใช้เองก็ไม่ยอมให้ทางต้น  
สังกัดหักชำระให้กับสหกรณ์ฯ หนี้ประเภทนี้คือหนี้ที่เกิด  
จากความเกรงใจก่อนที่จะตัดสินใจในการค้ำประกันหรือ  
การกู้เงินให้บุคคลอื่นโปรดตัดสินใจให้ดีกว่าเพราะปัญหา  
เกิดขึ้นกับตัวเอง เมื่อใดที่เกิดปัญหากลบตัวของสมาชิก  
ผู้กู้ไปแล้วโปรดได้มาปรึกษากับทางสหกรณ์ของเราได้  
หรือกรรมการที่ได้เลือกมาเป็นตัวแทนที่ท่านได้มอบความ  
ไว้วางใจเพื่อหาทางออกที่ต่ออย่าปล่อยไว้จนต้องถูกให้ออก  
จากการเป็นสมาชิกเนื่องจากผิดข้อบังคับข้อต่อระเบียบ  
ของสหกรณ์ฯ ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับ  
ตัวของท่านเองว่าพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานั้นหรือยัง  
เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเองและเกษมสุข

**หนี้ที่ไม่ได้ก่อไม่ได้กู้ด้วยตัวเองแต่ต้องมารับผิดชอบ  
ร่วมกันในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์ จำกัด  
ที่دينจังหวัดน่าน อ.เชียงกลาง อ.ปัว ที่นำมาค้ำประกัน  
เงินกู้ (สอตเตอร์) จากมูลค่า 504 ล้านบาท ปัจจุบันนี้  
มีมูลค่าเหลือเพียงแค่ 43 ล้านบาทเศษ**

สวัสดิ์ศึควับ



เชื่อว่า พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคน ได้อ่านวารสาร ฉบับเดือนกันยายน ชื่อตอนว่า **“สวัสดิ์ศรีครับ”** ไปกันแล้ว เมื่อได้อ่านเรื่องราวสาระต่างๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนท์ ได้ช่วยกันเขียน ช่วยกันบอก ช่วยกันเล่าอีกหลายๆ คอลัมน์เพื่อให้มวลสมาชิกได้ช่วย กันอ่าน อย่าอ่านเปล่าๆ นะครับ ได้โปรดช่วยกันทำความเข้าใจ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสมาชิกโดยตรง เฉพาะ เรื่องที่กำลังดำเนินการทุกเรื่องที่ยังไม่เรียบร้อย รวมทั้ง บางเรื่องบางราวที่ยังไม่เหมาะไม่ควรเหล่านั้น ก็ให้ว่ากันไป ตามกระบวนการทางกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินการไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ชุดไหนก็ตาม ต่างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กรที่แสดงไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ **มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ**

ไม่กล่าวถึงแล้วกลับมาดูมูมบ้านาญดีกว่า ฉบับนี้ แล้วทั้งท้ายตอนจบไว้ว่า ฉบับหน้าคือฉบับนี้ เราจะคุยกัน ต่อเรื่อง **“การจัดการตัวเอง”** ขออนุญาตพาดพิงอ้างอิง คอลัมน์ **“สหกรณ์ปริทรรศน์”** ของรอง 1 ผอ.นฤตม แสงเขียวงาม คอลัมน์ใกล้เคียงกันนี้แหละ ท่านเสนอแนวความคิด การปฏิบัติตนให้สุขภาพดีเมื่อถึงวัยเกษียณไว้ 4 ข้อ ดังนี้

1. **ปรับความคิด**
2. **เตรียมสุขภาพกาย**
3. **ใส่ใจสุขภาพจิต**
4. **คบหาญาติมิตรเพื่อนฝูง**

ซึ่งเนื้อหาในคอลัมน์ก็คือกัน อ่านแล้วเป็นอันเข้ากันได้ดี สรุปคือ **“การจัดการตัวเอง”** นั่นเอง ได้แก่ การจัดการจิตและร่างกายให้เป็นปกติสุข ให้ห่างไกลจากปกติทุกข์ทั้งปวง แล้วเราจะเริ่มต้นกันอย่างไร คิดตามง่าย ๆ เลยนะครับ ก่อนอื่นทั้งหมด คือ **“การจัดการตัวเอง”** เรื่อง **“เวลา”** ที่มันยุ่งจริงๆ นะ เมื่อตอนยังไม่เกษียณก็ต้องคอยจัดการเรื่องมาสาย มาช้า มาเร็ว จนไม่มา ต้องลา ต้องแจ้ง ต้องแก้ตัว ต้องป่วย ต้องเจ็บเป็นพัลวัน ไม่ปวดหัว ปวดฟัน ก็ปวดท้อง สุดท้ายก็ **“ปวดใจ”** แต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้ว เป็นอิสระเรื่องเวลา สำหรับผมขอแนะนำให้ท่านอ่านหนังสือที่ชื่อมาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว และยังเก็บอยู่ยังไม่ได้อ่าน รีบไปค้นมาอ่านซะดีกว่า อย่ามัวเอาไปซ่อนไว้ หรือหนังสือธรรมะ หนังสือเกี่ยวกับศาสนา คำสอน ที่ตั้งท่าจะอ่านตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็ยังไม่ได้อ่านสักที เพราะมัวแต่ปวดหัว ปวดฟัน ปวดท้อง เลยทำให้ไม่มีเวลา



**มูมบ้านาญ**  
และ  
**ชมรมผู้สูงอายุ**  
สม จงถาวร 086-787-5557

ตอนนี้ 24 ชั่วโมงเป็นของเราไม่ต้องไปเขียนใบลา ใบขออนุญาต อ่านเลยนะครับ ชอบอ่านหนังสือประเภทไหนก็อ่านประเภทนั้น ช่วงก็ขบ หิวก็กิน เมื่อยก็เดิน แล้วก็กลับมาอ่านอีก เบื่ออ่านในบ้านก็ไปอ่านฟรีที่ร้านหนังสือสำหรับผมทำประจำ ไม่ใช่ไม่มีตังค์นะ แต่ซีเกียจซื้อซีเกียจเก็บ อ่านเมื่อยก็กลับบ้านดีเหมือนกันนะ (ไม่เสียตังค์)

ก่อนปิดท้ายของฉบับนี้ ผมขอแนะนำหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่ง ของท่านอาจารย์พุทธทาส เรื่อง **“มรดกที่ขอฝากไว้”** พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2541 ท่านใดที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆ โดๆ หนักๆ แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้เลย เนื้อหาเป็นแก่นแท้ของชีวิตมนุษย์ที่จะต้องมียุทธศาสตร์ใน **“การจัดการตัวเอง”** อย่างไรก็ตามในฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เหมาะมากสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่เคร่งคร่ำ ล่องลอย หาสาระแก่นสารชีวิตยังไม่พบไม่เจอ หรือมีคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ เช่น มนุษย์อย่างเรา นิพพานได้ไหม ท่านพุทธทาสก็มีคำตอบให้ รับรองอ่านแล้วไม่ขึ้นสวรรค์ แต่ไปนิพพานได้ ยอกอ่านใหม่ละ ฉบับหน้าเจอกัน... **สวัสดิ์ศรีครับ**





# สิทธิฯ ปริทรรศน์

นฤดม แสงเขียวงาม 081-306-5352

ฉบับนี้ ผมขอแนะนำเรื่องเบาๆ และเป็นประโยชน์มาให้ท่านได้อ่าน เพราะท่านสมาชิกคงมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับอุทกภัยที่ไม่รู้จะมาหรือไม่ เรื่องที่ผมนำมาให้ท่านสมาชิกได้อ่านนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ เริ่มต้นด้วยเรื่องของเคล็ดลับแม่บ้าน

1. ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้จริงหรือ

**เฉลย** จริง โดยใช้ไข่ขาวมาทาบริเวณที่น้ำร้อนลวกให้ทั่วทั้งไว้จนแห้งไปเอง แล้ววอลสักพักใหญ่ๆ จึงล้างออก จะไม่มีรอยแดงหรือพองเลย ข้อสำคัญ ก่อนทาไข่ขาวอย่าให้ถูกน้ำเย็นหรือของอื่นเลย และอย่าไปแกะหรือเกาตอนที่ใกล้จะแห้งเพราะจะทำให้หนังถลอก

2. ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้จริงหรือ

**เฉลย** จริง โดยการใช้ยาหม่องถูตรงยางเหนียวๆ ของหมากฝรั่งไปมา ไม่นานยางของหมากฝรั่งก็จะหลุดออกหมด แล้วจึงนำผ้าไปซักตามปกติ

3. ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทำให้เทออกง่าย จริงหรือ

**เฉลย** จริง โดยการใส่หลอดลงไปให้ลึกถึงก้นขวด เพื่อให้อากาศสามารถแทรกผ่านเข้าไปในขวดได้ แล้วเทซอสมะเขือเทศก็จะไหลออกมาง่ายขึ้น

4. ดูน่องแช่น้ำเกลือช่วยให้ดุน่องไม่ขาดง่ายจริงหรือ

**เฉลย** จริง โดยการนำเกลือ 2 ถ้วย ผสมกับน้ำ 1 แกลลอน แช่ดุน่องใหม่ไว้นาน 3 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน้ำเย็น ยกดุน่องขึ้นมาตากให้น้ำหยดจนแห้งก็จะทำให้ดุน่องคงสภาพและเหนียวทนนาน

5. มันทิ้งกำจัดกลิ่นปลาร้าติดมือได้จริงหรือ

**เฉลย** ไม่จริง แต่มันทิ้งสามารถกำจัดกลิ่นหัวหอมติดมือได้ โดยการนำมันทิ้งที่ปอกแล้วมาถูมือที่มีกลิ่นหัวหอมติดอยู่ กลิ่นหัวหอมก็จะค่อยๆ จางหายไป

6. พริกแห้งใช้ไล่แมลงวันได้จริงหรือ

**เฉลย** จริง เวลาตากของแห้งไว้จะมีแมลงวันมาตอม ให้เอาพริกแห้ง 5-6 เม็ด เสียบไว้รอบกระดังไอร้อนของพริกจะทำให้แมลงวันไม่กล้าเข้าใกล้

7. เบียร์ช่วยคลายเกลียวขึ้นสนิมได้จริงหรือ

**เฉลย** จริง ให้รินเบียร์ลงไปบนเกลียวขึ้นสนิมชนิดหน้อย รอ 2-3 นาที ความเป็นกรดของเบียร์จะช่วยขจัดกลิ่นสกปรกและเศษสนิมทำให้เกลียวหมุนเปิดได้ง่ายขึ้น

8. เอาผ้าไหมแช่ช่องแข็งจะทำให้รัดง่ายจริงหรือ

**เฉลย** จริง การรีดผ้าไหม ควรใช้ไฟอ่อนๆ เพราะผ้าไหมจะไหม้เกลียมหรือเป็นสีเหลืองได้ง่าย แต่ถ้าผ้าไหมยับมาก ก่อนรีดควรฉีดพรมน้ำยาให้ทั่วแล้วพับใส่ถุงพลาสติกนำไปแช่ในช่องแข็งของตู้เย็นประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงนำออกมารีด จะทำให้รีดผ้าไหมได้ง่ายและเรียบยิ่งขึ้น

9. นำเหรียญสลึงใส่แจกันช่วยให้ดอกไม้ไม่เหี่ยวเฉาได้จริงหรือ

**เฉลย** จริง โดยให้หย่อนเหรียญสลึงลงไปในแจกัน ส่วนผสมที่เป็นทองแดงในเหรียญจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ดอกไม้เหี่ยวเฉา

10. ใฝ่ฝรั่งช่วยดูดกลิ่นได้จริงหรือ

**เฉลย** จริง โดยให้นำใฝ่ฝรั่งมาตำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำ แยกกากใฝ่ฝรั่งออก น้ำมันหอมระเหยที่ได้จะทำหน้าที่ดับกลิ่น ส่วนกากใฝ่ฝรั่งที่ได้ให้นำไปวางไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อช่วยดูดกลิ่นได้

หวังว่าท่านสมาชิกที่ได้อ่านแล้ว น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านบ้าง ฉบับหน้าจะนำเรื่องดีๆ มาฝากท่านสมาชิกอีกนะครับ

สวัสดิ์ศรีครับ



สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่าน นี่เป็นฉบับที่ 2 เองครับ ที่ผมได้เขียนถึงท่าน หลังจากที่ท่านได้อ่าน **“เรื่องโครงการประกันหนี้”** มีกระแสดอรับทั้งในด้านเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย **(โดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว)** สมาชิกที่ไม่เห็นด้วย เหตุผลก็คือจะต้องเสียเงินประกัน เงินที่จะได้รับจะลดน้อยลง เพราะจะต้องจ่ายให้บริษัทประกัน 550 บาท ต่อวงเงินกู้ 100,000 บาท สมาชิกที่เห็นด้วย (คนค้า) เขามีเหตุผลที่หลากหลาย เช่น คนค้าจะไม่เดือดร้อน การใช้คนค้าจะลดน้อยลง (300,000/1 คน) สมาชิกกู้เงินแล้วผิดชำระหนี้ ครั้งที่ 2 เมื่อทางสหกรณ์แจ้งไป ใบบริษัทประกันทางบริษัทจะนำเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยมาชำระให้สหกรณ์ฯ ดังนั้นหนี้เพื่อที่จะสูญก็ลดน้อยลงผลประโยชน์การก็จะดีขึ้น คนค้าก็จะหาจ่ายเต็มใจที่จะค้าให้ พวกเราคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 พยายามที่รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯและสมาชิกทุกท่านให้ดีที่สุด เพราะสหกรณ์ฯเป็นของสมาชิกทุกคน มิใช่ของคนใดคนหนึ่งที่มาเพื่อจะกอบโกยผลประโยชน์ให้กับตนเอง ผมหวังว่าสมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับ เมื่อฉบับที่แล้วผมได้เขียนถึงเรื่องของการกู้ (เป็นเรื่องของบุคคล) ทั้งในด้านบวกและในด้านลบ ในฉบับนี้ผมจะเขียนถึงการกู้เงินขององค์กรที่มีบุคคลหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ในรูปของบริษัท สมาคม ชุมชน และสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกประเภท แต่ในวันนี้จะเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือสหกรณ์ฯที่กู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งมีทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวกสหกรณ์กู้มาเพื่อให้สมาชิกกู้ ให้สหกรณ์อื่นกู้ หรือสถาบันการเงินอื่นๆกู้ ได้ดอกแพงกว่าที่เรากู้มา สหกรณ์ฯและสมาชิกทุกคนก็จะได้รับผลประโยชน์จากผลกำไร อีกมุมมองหนึ่งก็คือในด้านลบการกู้เงินมาซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น **ซื้อที่ดินหลังสหกรณ์ฯ จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 88.4 ตารางวา ราคา 172 ล้านบาท** ถึงแม้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ก็ยังมียี่สิบไร่ดูต่างหน้า ในอนาคตข้างหน้าอาจจะนำไปพัฒนาสหกรณ์ต่อไปก็เป็นได้ เรื่องที่ 2 ที่น่าเป็นห่วงมากก็คือ **กู้มาเล่นแชร์ลอตเตอรี่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของสหกรณ์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนท์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 514,000,000 บาท จำนวนสหกรณ์ฯที่ได้รับผลกระทบทั้ง**



# เสี่ยงจากเงินกู้

เสมอ ทองดอนอ่อน 081-770-6053

**14 แห่ง รวมเป็นเงินหลายพันล้าน รวมทั้งสหกรณ์ของเราด้วย** ขณะนี้ทุกสหกรณ์มีการฟ้องศาลทั้งทางแพ่งและอาญาแตกต่างกันไปเพื่อเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้สหกรณ์เสียหายมาลงโทษ มาخذใช้เงินให้แก่สหกรณ์ต่อไป

**การเล่นแชร์ลอตเตอรี่ถ้ามีการทำที่ถูกต้องมีการซื้อขายลอตเตอรี่จริงมันก็จะก่อให้เกิดรายได้ก็ได้ แต่ความจริงมันเงินไปไม่ได้แน่นอน ถ้าสหกรณ์ทั้ง 14 แห่งได้รับโควตาจากกองสลากจริง อีก 76 จังหวัด คงจะไม่มีลอตเตอรี่ขายแน่นอน** อ่านเรื่องเครียดๆ มากมาแล้วมาอ่านเรื่องดี ๆ และเบาสมองบ้าง **เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการชุดที่ 53 ได้รับการขอร้องจากสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการบำนาญ ในกรณีเขาโครงการรวมหนี้จะไม่มีโอกาสกู้เงินได้อีกเป็นเวลา 4 ปี แต่ในระหว่างนั้นสามารถกู้ได้เพียงครั้งเดียวเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท สมาชิกขอร้องว่าขอกู้ใหม่ได้ไหม (รีไฟแนนซ์) ในวงเงินกู้ที่สมาชิกส่งไปแล้วเท่าไรขอกู้เท่านั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ ขณะนี้กำลังแก้ไขระเบียบเพิ่มเติมแล้วจะรีบแจ้งสมาชิกโดยเร็ว**

ในขณะนี้คงจะพอเท่านี้ก่อนนะครับในฉบับหน้าเราจะมาพบกับสหกรณ์ทั้ง 13 แห่ง รวมทั้งเราเป็น 14 แห่งที่กู้เงินมาเล่นแชร์ลอตเตอรี่มีเส้นทางเดินอย่างไร ในวิธีการเล่นและของเรามีมันแตกต่างจากที่อื่นๆ อยากรู้ คอยติดตามในฉบับหน้าต่อไปอย่าพลาดนะครับ





- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ 2 ฉบับ
  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ 2 ฉบับ
- 2.2 ทางสมาคมฉลามปากงา (สส.ชสอ.) ได้จัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1/2555 ไปเมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขข้อบังคับ สส.ชสอ. โดยมีการแก้ไขเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ในข้อ 16 (2) จาก 3,000 บาท เป็นปีละ 4,000 บาท แก้ไขอัตราชำระเงินสงเคราะห์ในข้อ 17 จากศพละ 3.50 บาท เป็น 3.20 บาท แก้ไขจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในข้อ 20 จาก 750 ศพ เป็น 1,250 ศพ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจาก 3,000 บาท เป็น 4,000 บาท แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านมายังศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี เรื่องการเก็บเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าเพิ่มของปี 2555 จากสมาชิกทุกท่าน จำนวน 1,000 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 55 (สมาชิกที่สมัครทั้งหมดในปี 2554-2555) เนื่องจากมีสมาชิกเสียชีวิตมากกว่าที่ประมาณการไว้ จึงทำให้เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าที่เก็บไว้คาดว่าจะไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตในรายต่อๆ ไป จึงขอความกรุณาชำระด้วยตนเองในช่วงวันและเวลาทำการดังกล่าวข้างต้น เพื่อรักษาสมาชิกภาพ ณ ห้องสมาคมฉลามปากงา คูนนท์บุรี ชั้นล่าง

สวัสดิ์ศรีกรับ

## กิจกรรม... สหกรณ์

## งานมุทิตา...๒๕๕๕ วันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๕



ฝ่ายบัญชี ข้อมูล & ประมวลผล  
02-969-8201 -2 ต่อ 115, 119, 121  
02-525-4270-2



**ข่าว**  
**ประชาสัมพันธ์**



02-9698201-2, 02-5254270



สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนท์ จำกัด  
บริการรับโอนชำระหุ้น/หนี้ และฝากเงิน ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

1. สมาชิกสามารถใช้บริการชำระหุ้น/หนี้ และฝากเงิน ผ่านระบบ-Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ดังนี้
  - 1.1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  - 1.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2. การชำระหุ้น/หนี้ และฝากเงิน ผ่านระบบ Bill Payment นั้น ระบบแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบโดยอัตโนมัติ โดยสมาชิกไม่ต้องส่งเช็ค หรือโทรแจ้งสหกรณ์ฯ
3. ขอรับแบบฟอร์มใบโอนเงิน Bill Payment ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ หรือดาวน์โหลดทาง [www.ntbcoop.com](http://www.ntbcoop.com) (แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายสำเนาใช้ได้)
  - 3.1 ผู้ฝาก/ชำระเงิน เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมการโอน ตามอัตราค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียม การโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment

ช่องทางกรชำระเงิน	 ธนาคารกรุงไทย	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เคาน์เตอร์ธนาคาร (ในเวลาทำการของธนาคาร)	10 บาท/รายการ (ในเขต) วงเงินสูงสุด 100,000.- 15 บาท/รายการ (นอกเขต)วงเงินสูงสุด 100,000.-	10 บาท/รายการ (ในเขต)ไม่จำกัดวงเงิน 10 บาท/รายการ (นอกเขต) วงเงินสูงสุด 300,000.-
ATM (ตลอด 24 ชั่วโมง)	10 บาท/รายการ (ในเขต) วงเงินสูงสุด 100,000.- 15 บาท/รายการ (นอกเขต)วงเงินสูงสุด 100,000.-	10 บาท/รายการ (ในเขตและนอกเขต) วงเงินสูงสุด 100,000.-
Internet (ตลอด 24 ชั่วโมง)	<a href="http://www.ktbonline.ktb.co.th">www.ktbonline.ktb.co.th</a> 10 บาท/รายการ (ในเขตและนอกเขต) ไม่จำกัดวงเงิน	<a href="http://www.krungsrionline.com">www.krungsrionline.com</a> 10 บาท/รายการ (ในเขตและนอกเขต) วงเงินสูงสุด 200,000.-
โทรศัพท์ (ตลอด 24 ชั่วโมง)	กรุงไทยโฟน 1551 10 บาท/รายการ (ในเขตและนอกเขต) ไม่จำกัดวงเงิน	กรุงศรี โฟน 1572 10 บาท/รายการ (ในเขตและนอกเขต) วงเงินสูงสุด 100,000.-
Mobile (ตลอด 24 ชั่วโมง)	10 บาท/รายการ (ในเขตและนอกเขต) ไม่จำกัดวงเงิน	10 บาท/รายการ (ในเขตและนอกเขต) วงเงินสูงสุด 100,000.-
หมายเหตุ :	ส่วนที่เกินวงเงินสูงสุด คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)	ส่วนที่เกินวงเงินสูงสุด คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

## ตัวอย่าง การกรอกใบชำระหนี้/หนี้ ผ่านระบบ Bill Payment

(ส่วนที่ 1 สำหรับสมาชิก)

**สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด**  
เพื่อเข้าบัญชี สอ.นบ. สาขานาการที่รับฝาก **หนนบุรี** วันที่/Date **1 พ.ย. 2555** ใบแจ้งการรับชำระหนี้ (Payment)

**1**  บ.กรุงไทย COMP. CODE 7174 (10/15)  
(ในเขตนอกเขตวงเงินสูงสุด 100,000 บาท)

บ.กรุงศรี COMP. CODE 97019 (10/10)  
(ในเขตไม่จำกัดวงเงินนอกเขตวงเงินสูงสุด 300,000 บาท)

\* ส่วนที่เกินวงเงินสูงสุด คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินที่ชำระ (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายการ)

ชื่อ - สกุล (Name) **น.ส. ออมทรัพย์ มั่งมี** โทร **089-999 9999**

Ref. 1 : Cust. No. / เลขประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ **000999** (กรณีไม่ครบ 6 หลัก ให้ใส่เลข 0 ข้างหน้า)

Ref. 2 **001** รหัส หรือ เลขที่บัญชีเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ (ใบ : 1 รายการ)

**รหัสดูประจำตัว (Ref.2)**

* กรณี ชำระหนี้/หนี้ ระบุรหัสดูประจำตัว 3 หลัก หรือ กรณีฝากเงินเข้าบัญชีของสมาชิกให้ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ (8 หลัก)
001 ชำระหนี้/หนี้ รายเดือน - 006 ชำระหนี้เงินกู้สามัญ (ส) - 011 ชำระหนี้เงินกู้พิเศษ (พ)
002 ชำระหนี้ (กรณีพิเศษ) - 007 ชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการ (สว) - 012 ชำระหนี้อื่น ๆ
003 ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉ) - 008 ชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า (สค) - 013 ชำระค่าอาปนกิจสงเคราะห์ (ศผ)
004 ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (กว) - 009 ชำระหนี้เงินกู้กรณีพิเศษดอกเบี้ยสูง (กพ) - 014 ชำระค่าอาปนกิจฯ ครูไทย (สศอก.)
005 ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินช่วยเหลือน้ำท่วม (ตน) - 010 ชำระหนี้เงินกู้รับโอน (ร) - 015 ชำระค่าอาปนกิจฯ ขุนนวม (สศ.ขสอ.)

จำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือ ( **สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน** )

จำนวนเงินที่เป็นตัวเลข **2,120.00**

**10** ผู้ฝากชำระหนี้เป็นผู้ถือค่าธรรมเนียมการรับฝาก / รายการข้างต้นจะบันทึกผลการบัญชีย้อนหลังในวันทำการถัดไป

"แบบฟอร์มนี้ถ่ายสำเนาใช้ได้" ผู้ฝาก **น.ส. ออมทรัพย์ มั่งมี** โทร **089-999 9999** ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร

- \*\* คำอธิบายวิธีการกรอกใบชำระหนี้/หนี้ \*\***
- เลือกธนาคาร
  - สาขานาการที่รับชำระ
  - วันที่ชำระ
  - ชื่อ-สกุล สมาชิกสหกรณ์
  - หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  - Ref.1 รหัสสมาชิกสหกรณ์ กรณีที่รหัสไม่ครบ 6 หลักให้ใส่เลข 0 ข้างหน้า
  - Ref.2 รหัสดูประจำตัว 3 หลัก ตามรายละเอียดรายการ เช่น ชำระหนี้/หนี้รายเดือน ให้ใส่ 001 หากไม่ทราบให้ใส่ 012
  - จำนวนเงินที่เป็นตัวเลข
  - จำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือ
  - ลงชื่อผู้นำส่งและหมายเลขโทรศัพท์ (ส่วนที่ 2 กรอกข้อมูลเหมือนส่วนที่ 1)

(ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร)

**ใบแจ้งการรับชำระหนี้**

**หนนบุรี** วันที่/Date **1 พ.ย. 2555** (Payment)

ชื่อ (Name) **น.ส. ออมทรัพย์ มั่งมี** โทร **089-999 9999**

Cust. No. / เลขประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ **000999** (กรณีไม่ครบ 6 หลัก ให้ใส่เลข 0 ข้างหน้า)

รหัส เลขที่บัญชีเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ (ใบ : 1 รายการ)

**001** หรือ

กรณีฝากเงินเข้าบัญชีของสมาชิกให้ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ (8 หลัก)

006 ชำระหนี้เงินกู้สามัญ (ส) - 011 ชำระหนี้เงินกู้พิเศษ (พ)
007 ชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการ (สว) - 012 ชำระหนี้อื่น ๆ
008 ชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า (สค) - 013 ชำระค่าอาปนกิจสงเคราะห์ (ศผ)
009 ชำระหนี้เงินกู้กรณีพิเศษดอกเบี้ยสูง (กพ) - 014 ชำระค่าอาปนกิจฯ ครูไทย (สศอก.)
010 ชำระหนี้เงินกู้รับโอน (ร) - 015 ชำระค่าอาปนกิจฯ ขุนนวม (สศ.ขสอ.)

จำนวนเงินที่เป็นตัวเลข **2,120.00**

**สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน**

ผู้ฝากชำระหนี้จะบันทึกผลการบัญชีย้อนหลังในวันทำการถัดไป

**น.ส. ออมทรัพย์ มั่งมี** โทร **089-999 9999** ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร

## ตัวอย่าง การกรอกใบฝากเงิน ผ่านระบบ Bill Payment

(ส่วนที่ 1 สำหรับสมาชิก)

**สหกรณ์ออมทรัพย์นครนที จำกัด** (ส่วนที่ 1 สำหรับสมาชิก)  
 เพื่อเข้าบัญชี สอ.นบ. สาขานครนทีรับฝาก **สหภาพพระหังเกล้า** วันที่/Date **1 พ.ย. 2555** ใบแจ้งการรับชำระเงิน (Payment)

ส.กรุงไทย COMP. CODE 7174 (10/15)  
 (ในเขตปกครองเขตวงเงินสูงสุด 100,000 บาท)

ส.กรุงศรี COMP. CODE 97019 (10/10)  
 (ในเขตไม่จำกัดวงเงินนอกเขตวงเงินสูงสุด 300,000 บาท)

\* ส่วนที่เกินวงเงินสูงสุด คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินที่ชำระ (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายการ)

ชื่อ - สกุล (Name) **น.ส. ออมทรัพย์ มั่งมี** โทร **089-999 9999**

Ref. 1 : Cust. No. / เลขประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ **000999** (กรณีไม่ครบ 6 หลัก ให้ใส่เลข 0 ข้างหน้า)

รหัส หรือ เลขที่บัญชีเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ **01009555** (ใบ : 1 รายการ)

รหัสตัวถูบประมาณ (Ref.2)

\* กรณี ชำระทุก/หนึ่ง ระบุรหัสตัวถูบประมาณ 3 หลัก หรือ กรณีฝากเงินเข้าบัญชีของสมาชิกให้ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ (8 หลัก)

- 001 ชำระหุ้น/หนี้ รายเดือน	- 006 ชำระหนี้เงินกู้สามัญ (ส)	- 011 ชำระหนี้เงินกู้พิเศษ (พ)
- 002 ชื้อหุ้น (กรณีพิเศษ)	- 007 ชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการ (สว)	- 012 ชำระหนี้อื่น ๆ
- 003 ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ถ)	- 008 ชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า (สค)	- 013 ชำระค่าเช่าพนักงานสหกรณ์ (สผ)
- 004 ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (กว)	- 009 ชำระหนี้เงินกู้กรณีพิเศษดอกเบี้ยสูง (กท)	- 014 ชำระค่าเช่าพนักงาน ครู ไทย (สสอศ.)
- 005 ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินช่วยเหลือน้ำท่วม (ถน)	- 010 ชำระหนี้เงินกู้รับโอน (ร)	- 015 ชำระค่าเช่าพนักงาน ชุมชน (สส.ชสอ.)

(จำนวนเงินที่เป็นตัวเลข)      รับเฉพาะเงินสด / Amount (บาท)      **10,000.00**

จำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือ ( **หนึ่งหมื่นบาทถ้วน** )

\* ผู้ฝากชำระเงินเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินสูง / รายการข้างต้นจะบันทึกรายการบัญชีย้อนหลังในวันทำการถัดไป  
 "แบบฟอร์มนี้ถ่ายสำเนาใช้ได้" ผู้นำส่ง **น.ส. ออมทรัพย์ มั่งมี** โทร **089-999 9999** ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร

- \*\*\* คำอธิบายวิธีการกรอกใบฝากเงิน \*\*\***
- เลือกธนาคาร
  - สาขานครนทีรับชำระ
  - วันที่ชำระ
  - ชื่อ-สกุล สมาชิกสหกรณ์
  - หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  - Ref.1 รหัสสมาชิกสหกรณ์ กรณีที่รหัสไม่ครบ 6 หลักให้ใส่เลข 0 ข้างหน้า
  - Ref.2 เลขที่บัญชีเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ 8 หลัก เช่น 01-009555 เป็นต้น
  - จำนวนเงินที่เป็นตัวเลข
  - จำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือ
  - ลงชื่อผู้นำส่งและหมายเลขโทรศัพท์ (ส่วนที่ 2 กรอกข้อมูลเหมือนส่วนที่ 1)

(ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร)

**\* ส่วนที่ 2 กรอกข้อมูลเหมือนส่วนที่ 1 \*** (ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร)  
 ใบแจ้งการรับชำระเงิน (Payment)

**สหภาพพระหังเกล้า** วันที่/Date **1 พ.ย. 2555**

ชื่อ - สกุล (Name) **น.ส. ออมทรัพย์ มั่งมี** โทร **089-999 9999**

Cust. No. / เลขประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ **000999** (กรณีไม่ครบ 6 หลัก ให้ใส่เลข 0 ข้างหน้า)

รหัส หรือ เลขที่บัญชีเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ **01009555** (ใบ : 1 รายการ)

รณิฝากเงินเข้าบัญชีของสมาชิกให้ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ (8 หลัก)

006 ชำระหนี้เงินกู้สามัญ (ส)	- 011 ชำระหนี้เงินกู้พิเศษ (พ)
007 ชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการ (สว)	- 012 ชำระหนี้อื่น ๆ
008 ชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการซื้อสินค้า (สค)	- 013 ชำระค่าเช่าพนักงานสหกรณ์ (สผ)
009 ชำระหนี้เงินกู้กรณีพิเศษดอกเบี้ยสูง (กท)	- 014 ชำระค่าเช่าพนักงาน ครู ไทย (สสอศ.)
010 ชำระหนี้เงินกู้รับโอน (ร)	- 015 ชำระค่าเช่าพนักงาน ชุมชน (สส.ชสอ.)

รับเฉพาะเงินสด / Amount (บาท)      **10,000.00**

**หนึ่งหมื่นบาทถ้วน**

\* ผู้ฝากชำระเงินเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมการโอนโลก ๆ ทั้งต้นเอง / รายการข้างต้นจะบันทึกรายการบัญชีย้อนหลังในวันทำการถัดไป  
 "แบบฟอร์มนี้ถ่ายสำเนาใช้ได้" ผู้นำส่ง **น.ส. ออมทรัพย์ มั่งมี** โทร **089-999 9999** ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร



# กิจกรรม สหกรณ์ฯ

ผ่านประชาสัมพันธ์ 02-969-8201-2 , 02-5254270-2



นายบัณฑิตย์ กองกุล  
ประธานสหกรณ์ฯ  
มอบเงินสงเคราะห์ศพ  
ให้กับ ทายาทของ  
นายอุทัย รุ้ชอบ



งานมุทิตา...๒๕๕๕  
วันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ควนเทพบุรี จำกัด  
ชุดที่ 53 ปี 2555

เจ้าของ **สหกรณ์ออมทรัพย์ควนเทพบุรี จำกัด**

ที่ปรึกษา **นายบัณฑิตย์ กองกุล**

บวรณาธิการ **นายคณศรี จิตตะวิกุล**

กองบวรณาธิการ **นายเกตุคม แสสขียวางม**  
**นายเสมอ ทองทองอ่อน**  
**นายสม จงถาวร**  
**นายชินัน คุ้มเสมาน**  
**นายวันชัย ศรีเพ็ชร**  
**นายวิชัย ทัตถ์ลาวัณ**

ฉบับที่ 33 ฉบับปรับปรุง เดือน 2555

**ตีทรณชุมนุม**  
สหกรณ์ออมทรัพย์ควนเทพบุรี

นามผู้รับ

ไม่ถึงเมื่อผู้รับถูกยกเลิก

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ควนเทพบุรี เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ต.รัตนชัยบร ๓.บางกระษอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร. 0 2525 4270-5, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com